

Số: 34 /BVTN

V/v: Phát biểu của ĐBQH Lê Thị Yến tại
Phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình
KT-XH và NSNN ngày 9/6/2017

Thanh Hóa, ngày 9 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban về Các VDXH của Quốc hội;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ
- Bà Lê Thị Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú
Thọ.

Sáng ngày 9/6/2017, tại phiên thảo luận hội trường, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, Đại biểu Quốc hội Lê Thị Yến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ phát biểu đề cập đến tình trạng trực lợi BHYT. Nội dung phát biểu của đại biểu Lê Thị Yến có đoạn: *“Vẫn còn tình trạng trực lợi BHYT đang xảy ra ở các địa phương, ở các cơ sở khám, chữa bệnh và đặc biệt là các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập”*.

Với tư cách là tổ chức xã hội – nghề nghiệp đại diện cho quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư y tế tư nhân, Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam không đồng tình với nội dung phát biểu nêu trên của đại biểu Quốc hội Lê Thị Yến. Dựa trên những căn cứ nào, Đại biểu Lê Thị Yến khẳng định tình trạng lạm dụng, trực lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT ở các bệnh viện ngoài công lập ở mức độ *“đặc biệt”*? Đề nghị đại biểu cung cấp hồ sơ, số liệu, bằng chứng chứng minh các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân trực lợi BHYT ở mức độ *“đặc biệt”*. Theo chúng tôi, đây là phát biểu thiếu thực tế, không chính xác, gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, các nhà đầu tư y tế tư nhân.

Hiện nay, quỹ khám, chữa bệnh BHYT gia tăng chủ yếu do các nguyên nhân khách quan như: Thông tuyến huyện trong khám, chữa bệnh BHYT; tăng giá khám, chữa bệnh theo Thông tư Liên tịch 37, tăng số lượng thẻ BHYT... Chi phí khám, chữa bệnh BHYT sai quy định (nếu có – theo quan điểm của cơ quan BHXH) ở khối bệnh viện công lập cao hơn gấp nhiều lần khối bệnh viện tư nhân cả về số lượng lẫn tỷ lệ). Hiện tượng lạm dụng, trực lợi (nếu có) chỉ diễn ra ở cá biệt một số cơ sở khám, chữa bệnh cả công lập và ngoài công lập. Nếu so sánh trong mối tương quan với khối bệnh viện công lập về hiện tượng nêu trên, đại biểu Lê Thị Yến không thể có cơ sở để khẳng định: *“đặc biệt là các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập”*. Vì *“đặc biệt”* nghĩa là: *“khác hẳn những trường hợp thông thường về tính chất, chức năng hoặc mức độ”*.

Hiện nay, Đảng và Nhà nước đang chủ trương khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, huy động các nguồn lực từ người dân và doanh nghiệp đầu tư xây dựng

các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân để giảm tải bệnh nhân cho các bệnh viện công lập, chia sẻ gánh nặng tài chính với nhà nước. BCH Trung ương Đảng vừa có Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Chính phủ cũng đang nỗ lực kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016. Tại các Nghị quyết nêu trên, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đều chủ trương bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, không phân biệt kinh tế nhà nước với kinh tế tư nhân, tạo mọi điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp tư nhân phát triển trong khuôn khổ pháp luật. Tuy nhiên, với những phát biểu của đại biểu Lê Thị Yến tại diễn đàn Quốc hội về vấn đề lạm dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT, chúng tôi chưa thấy được tinh thần này. Thậm chí ở một số nhà đầu tư y tế tư nhân là hội viên của Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam cho rằng: phát biểu của đại biểu Lê Thị Yến thể hiện sự phân biệt giữa bệnh viện công lập với bệnh viện ngoài công lập.

Đại biểu Quốc hội là những người ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân; lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Chính vì thế, khi phát biểu trước diễn đàn Quốc hội, cần tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân (ở đây là ý kiến của các nhà đầu tư y tế tư nhân, thông qua Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam). Trên tinh thần đó, Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam xin được trao đổi lại với Đại biểu Quốc hội Lê Thị Yến và báo cáo đối với một số cơ quan có liên quan để các vấn đề được thảo luận ở diễn đàn Quốc hội được chính xác, công bằng, khách quan, vì mục tiêu phát triển, trong đó có vấn đề thực hiện chính sách BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân.

Xin gửi kèm báo cáo số 32/BVTN phản ánh, kiến nghị một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động y tế tư nhân của Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam để Đại biểu Lê Thị Yến biết. Hiệp hội mong nhận được phản hồi từ đại biểu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Bộ Y tế;
- BHXH Việt Nam;
- Tỉnh ủy Phú Thọ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ;
- Các Đại biểu QH;
- Các cơ quan báo chí;
- Lưu VP.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ**



Nguyễn Quang Duy